

บุคคลที่น่าสนใจ



คุณอดิชาติ เกตตะพันธุ์

Staff รุ่นแรกของค่ายปางแฟน

แกนนำชุมนุมรักสิ่งแวดล้อมระหว่างปี 34 -36



ประวัติการศึกษา

- * จบชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- * เป็นนักเรียนในโครงการ พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- * ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- * ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ที่ UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ผลงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ทำงานค่าย ร่วมกับกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครอนุรักษ์มรดกไทย (ยอमत.) ทำค่ายให้กับองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรเอกชน หน่วยงานของกรมป่าไม้ ทำงานนี้แล้วก็ดีใจ เพราะเด็ก ๆ ที่มา จากค่ายหลายคนก็ได้เป็นผู้นำค่ายต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ค่ายที่ปางแฟนนี้ด้วย

อะไรเป็นสาเหตุให้เข้ามาทำงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

พี่คิดว่า มันน่าจะอยู่ตรงที่จิตสำนึกของตัวเอง พี่เป็นคนสนใจเรื่องของสังคมส่วนรวม อยู่แล้ว เช่น ในตอนเด็ก ๆ เมื่อเห็นขยะทิ้งเรี่ยราด ก็จะไม่เก็บ เพราะพี่เห็นว่า การเก็บขยะเป็นสิ่งที่ดี เมื่อทำแล้วทำให้โรงเรียนสะอาด แม้ว่าจะไม่มีใครมาบอก เราก็จะทำเอง ตอน ม. ต้น จะชอบอ่านหนังสือการเมืองรายสัปดาห์ ทำให้เป็นคนที่มีอุดมการณ์ และเป็นคนที่รู้เรื่องของสังคมเยอะ พออยู่ ม. 5 มาพบ อ.สวาท จันทร์ทะเล ก็ได้ทำให้ ได้มาทำงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้กว้างขวางขึ้น เพราะในตอนนั้น ก็ได้เป็น ประธานคณะกรรมการนักเรียน และได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม ยอमत.ด้วย การที่เราเป็นผู้นำ ทำให้เราแสดงความสามารถได้ อย่างเต็มที่ ทำให้เราพัฒนาทั้งด้านความคิด สติปัญญา

ความคิดเห็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีการทำลายสิ่งแวดล้อมกันมาก เนื่องจากสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลงมาก ทำให้สภาพภูมิอากาศในโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง เช่น ตอนที่ที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนีย ปกติไม่มีหิมะตก แต่พอมาถึงปีที่ที่อยู่กลับมีหิมะตก ในบ้านเราก็เหมือนกัน สภาพอากาศแปรปรวนมากในตอนนี้ออกฤดูก็ไม่ค่อยได้ นี่ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ชัดเจน และก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราเห็นได้ชัด นื่อง ๆ เองคงพอสังเกตกันได้

เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อเมริกา

ที่นั่นเค้าตื่นตัวกันมากทั้งในเรื่องของการแยกขยะ การ RECYCLE แต่ข้อสำคัญที่สุด ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะพวกเขายังขาดกันมาก คือในเรื่องของจิตสำนึก ใจลึก ๆ ของพวกเค้าก็ไม่ได้ตระหนักถึง เรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมกันมากนัก เช่นในการแก้ปัญหาเรื่องขยะกระป๋องโค้ก ที่นั่นจะมีเยอะมากพวกเค้าไม่ได้คิดว่าการบริโภคของพวกนี้จำเป็นหรือเปล่า หากพวกเค้าไม่กิน เค้าก็ไม่จำเป็นต้องนึกถึงขบวนการกำจัดขยะ มันจะเป็นวิธีที่ลชขยะได้ดีกว่า เพราะของพวกนี้มันไม่ค่อยจำเป็นมากนักในชีวิต

พื๋อยากแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไร

เมื่อก่อนเป็นคนทำกิจกรรมมาก พอเห็นว่าอะไรเป็นปัญหา ก็จะทำอะไรทำไป แต่พอมาตอนหลังรู้สึกว่ ไม่ค่อยแน่ใจกับสิ่งที่เราทำ ว่านั่นคือการแก้ปัญหา หรือว่ากำลังจะสร้างปัญหา จึงกลับมาพิจารณาในแง่ของความเข้าใจในชีวิต ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในสังคม ค้นหาต้นตอสาเหตุของปัญหา ค้นหาว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา มันคืออะไร พยายามแก้ปัญหาที่สาเหตุ ไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุ เราอาจหาหนังสือดีๆ สักเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่เราเป็นอยู่ หลักการนั้น ไม่เจาะจงใช้เฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เราอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหมด

เกี่ยวกับเยาวชนในปัจจุบัน

เรื่องของจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ต่อสิ่งแวดล้อม ก็น่าเป็นห่วง เพราะบางคนก็สนใจตามๆ กัน คือ สนใจเป็นแฟชั่นเท่านั้น ไม่ได้สนใจด้วยใจจริง ๆ แต่ก็พูดยากเพราะเด็กยุคใหม่

เหมือนเป็นเด็กในยุคของการทำตามกันไป มีความคิดไม่เป็นตัวของตัวเองชัดเจน เพราะว่าจะอย่าง เช่น ไปทำกิจกรรมก็จะทำตามกันไป มากกว่าที่จะทำเพราะความรู้สึกตระหนัก หรือเห็นความสำคัญของมันจริง ๆ หรือทำด้วยใจ เพราะว่าการที่เราทำด้วยใจ หรือทำด้วยความตระหนัก เราจะไปทำที่ไหนก็ได้ เราไม่ต้องยึดติดกับกลุ่มนี้กลุ่มนั้น และทำไปโดยไม่ต้อง มีเงื่อนไขอะไรเลย ผ่ากข้อคิดถึงน้อง ๆ ที่ทำกิจกรรม

เราต้องแบ่งเวลาให้ถูก เพราะชีวิตคนเราไม่ได้มีเพียงด้านเดียว เราไม่ใช่ นักกิจกรรม 100 % เราไม่ใช่เด็กเรียน 100 % ชีวิตของเราคือชีวิต เราควรจะใช้ให้เป็นชีวิตจริง ๆ จัดแบ่งเวลาให้ถูก เวลาไหนทำกิจกรรม เวลาไหนเรียน เวลาไหนให้ครอบครัว เราต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมออย่างหยุดนิ่ง เงียบขงา ถ้าคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว เราก็จะไม่พัฒนา เราต้องหาอะไรที่ดีกว่าเสมอ เช่น เมื่อเราสู้สึกว่าเราเก่งแล้ว ดีแล้ว เราต้องดูว่ามีใครเก่งกว่าเรา ดีกว่าเรา มีหนังสือตำราเล่มไหนที่จะแนะนำ หรือสอนเราให้เก่ง ให้ดีได้ เราต้องทำอย่างนี้ แล้วพวกเราจะพัฒนาตัวเองได้

เวลาทำกิจกรรมที่เห็นว่าจะอะไรเป็นอุปสรรค

อุปสรรคอยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่ใจตัวเราเอง คือถ้าทำงานแล้วไม่เปิดกว้างรับความคิดเห็นของคนอื่น ซึ่งบางทีความคิดเห็นของคนอื่นนั้น อาจมีประโยชน์สำหรับตัวเราเอง ถ้าเรามองอย่างนั้นเราจะย้ายอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาตัวเอง

ผ่ากข้อคิดถึงน้อง ๆ ที่อาจมีประสบการณ์น้อย ในเรื่องของการทำกิจกรรม

ที่คิดว่าชีวิตคือการเรียนรู้ ยิ่งเราเรียนรู้ได้มากเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเรา ต่อสังคม ได้มากขึ้น สำหรับคนที่คิดว่าชีวิตคือการเรียนในห้อง แต่ในห้องคือ แต่ทำให้เรามองชีวิตในแง่มุมเดียว มันเป็นเพียงแต่ภาคทฤษฎี มันอาจทำให้เรามองเห็นชีวิตในแง่กว้าง และรวดเร็ว แต่มันทำให้เราขาด ประสบการณ์จริง มันอาจทำให้เราไม่รู้ไม่จริง เราอย่ามองว่ การเรียนในห้อง และ การทำกิจกรรม เป็นเรื่องที่ยแยกส่วนกัน เราพยายามเชื่อมโยงให้ได้ แล้วเราก็จะเห็นว่า การทำกิจกรรมข้างนอกมีประโยชน์ ต่อเรามาก เพราะทำให้เราเห็นภาพจากการที่เราได้เรียนทฤษฎีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทฤษฎีทั้งหลายก็เอามาจากประสบการณ์จริง ถ้าเราพยายามทำได้ทั้งสองอย่าง ก็จะเป็นดีสำหรับเราทั้งในด้านการเรียน และ การทำกิจกรรม

คติประจำใจ หรือปรัชญาในชีวิต

เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิต พยายามให้มันเป็นบทเรียนแก่ชีวิต อย่าปล่อยให้มัน ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป อย่าใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไร ชีวิตนี้คือการเรียนรู้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้น กับเรา ไม่ว่า จะเป็น ปัญหา อุปสรรค หรือเป็นสิ่งที่ดี ที่มีความสุข ทุกอย่างคือ ประสบการณ์ชีวิต คือสิ่งที่ พัฒนาตัวเรา เราจะไม่เศร้า หรือหลงกับมันจน เกินไป

ปางแฟนวันนี้ ต่อจากหน้า 28

ตุลาคม ปีนี้ ขอแจ้งค้ายปิดเทอม เพราะภาระกิจหลายอย่าง อาทิ เช่น ผู้อำนวยการค่าย ติดประชุมหลายงานยาวตลอดปิดเทอม พี่ๆ Staff หลายคน ติดสอบเอ็นทรานส์ จึงมีค่ายได้เพียงครั้งเดียว เป็นค่ายสำหรับ Staff ทั้งเก่า และใหม่ เป็นการฟื้นฟู และเสริมสร้าง ให้เรามีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะทำค่ายให้น้อง ๆ ต่อไป เพราะเรามีโครงการทำค่ายสร้างจิตสำนึกและตระหนัก ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม ในแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องทำ ในปีงบประมาณ 2543 (ต่อเนื่องจากปี 42) อีกหลายรุ่น น้อง ๆ เยาวชนผู้นำของโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ แม่ปิง และสาขา เตรียมตัว เป็นสมาชิกค่ายได้เลย โดยต้องทำตัวให้เข้าตาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบในการ จัดส่งนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนไปเข้าค่าย เพื่อจะได้รับเลือก

พฤศจิกายน จะมี Trip จากชมรมนักนิยมนธรรมชาติ ในช่วงปลายเดือน (27 - 28)

ธันวาคม จะมีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน อยู่ 2 ช่วง คาดว่าเราคงจะทำ ค่ายครอบครัว 1 รุ่น และ ค่ายแกนนำเยาวชนในโครงการ ช้างต้น 1 รุ่น รอฟังข่าวกำหนดเวลา และรายละเอียดได้ ในฉบับหน้า ซึ่งคงจะออกได้ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน สกนี้ ท่านที่จะพลาด ปางแฟนทัวร์

ฉบับนี้ อาจจะเป็นด้วยยังติดสอบไล่ หรือด้วยเหตุผลอื่นใด ก็แล้วแต่ จะเก็บข้อมูลดี ๆ และภาพสวย ๆ มาฝาก ในฉบับหน้าจ้า

